

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

ศาสนamahāgāyā

ฝนดีเหลือเกินนะปีนี้ ฝนดีเหลือเกิน ส่งถึงเดือนตุลาคม นับว่าดี ต้นเดือนจนถึงเดือนตุลา
นี้ข้าวน้ำเรียกว่าสมบุรณ์ นอกจากฝนไม่ตกในต้นปี เขาปักดำตอนลำนี้นฝนก็ต้องส่ง ถ้าธรรมดาแล้ว
ถึงขณะนี้แล้วสมบุรณ์ฟ้าฝน ข้าวน้ำสมบุรณ์ เราไปชัยภูมิ ไปเห็นอำเภอมัญจาคีรีเข้าไปทางอำเภอ
คอนสวรรค์ นี่แล้งนะ เรานึกว่าจะไม่แล้งที่ไหน ไปเห็นจุดนี้แห่งเดียว เท่าที่เที่ยวมานี้ไปที่โน่นที่นี้
ก็มีอำเภอมัญจาคีรี เข้าไปทางชัยภูมิอำเภอกอนสวรรค์แห่งแล้ง เขาตำนานเล่า อันนี้เล่า นอกนั้นก็เสมอ
กันหมด

ระยะนี้ก็ฐิณต่อกันเรื่อย วันเสาร์วันอาทิตย์นี่แน่น ๆ ไม่มีเวลาว่าง เช่นวันที่ ๑๓-๑๔ แล้ว
๒๑-๒๒ และ ๒๗-๒๘ ทั้ง ๓ เสาร์อาทิตย์นี่แน่น ๆ ไม่ว่าง วันธรรมดาก็มีประปราย เฉพาะวัน
เสาร์วันอาทิตย์แล้วแน่นทั้งนั้นแหละ

นี่ให้พี่น้องทั้งหลายระวังนะ เวลานี้ศาสนามันเป็นมหาโจร เทียวปล้นที่โน่นที่นี้แล้วนะ
ศาสนาต่าง ๆ เว้นพุทธศาสนาของเรา ไม่รุกรานใครศาสนาพุทธเรา ไม่มีการรุกราน เป็นหลัก
ธรรมชาติใครจะนับถือปฏิบัติตามก็ได้ ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้สนใจ แต่ศาสนาเหล่านั้น มันเป็นมหา
ภัย เทียวรุกรานที่โน่นที่นี้ นี่แหละศาสนาคนมีกิเลส ไปที่ไหน มันจะเป็นกิเลสเข้าไป มันไม่ได้เป็น
ศาสนานะ มันเอาศาสนาเป็นโล่บังหน้า แล้วทำลายจิตใจคนให้ผิดพลาดได้ง่าย ใครเปลอไม่ได้นะ
มันค่อยซึมซาบเข้ามาทุกแบบทุกฉบับ ให้จำเอาไว้ให้ดีนะ พวกนี้พวกมหาโจรศาสนาทั้งนั้นแหละ
นี่แหละศาสนาของคนมีกิเลส ไปที่ไหนต้องเป็นกิเลสออกหน้าทำลายไปเรื่อย ๆ ไม่ได้เป็นความ
ผาสุกรรมเย็นเหมือนธรรมนะ

พุทธศาสนานี้เป็นธรรมล้วน ๆ มาตั้งแต่เดิม ไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใด คือพุทธ
ศาสนาว่าจ้ะเลย เพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส ศาสดาองค์เอกเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นศาสดาเอกของ
โลก ตลอดมาทุก ๆ พระองค์ เป็นศาสดาคู่โลกคู่สงสาร นอกนั้นเป็นศาสนามาจากความรู้อความ
เห็นของคนมีกิเลส ก็ตั้งตัวเป็นศาสดาขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่กิเลสเต็มหัวใจ เมื่อเป็นศาสดาไปแล้ว มันก็
เป็นไฟเทียวรุกรานที่โน่นรุกรานที่นี้ นี่กำลังทราบแล้วนะ ว่ากำลังจะเริ่มเข้ามาทุกแบบ ซึมก็มีออก
เปิดเผยก็มี แบบลูกลามไปก็มีหลายแบบนะ นี่แหละศาสนาของคนมีกิเลส ฟังเอาสิ มันเอาศาสนา
เป็นโล่บังหน้าเฉย ๆ นะ เป็นพิษเป็นภัยเต็มอยู่ในศาสนานั้นหมด ใครเปลอไม่ได้นะ ให้จำเอาไว้
ทุกคน

ศาสนาพุทธเรานี่เอกแล้ว ไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น
ศาสนาของผู้สิ้นกิเลส ศาสดาองค์เอกเลิศเลอมาตลอดนะ ทุก ๆ พระองค์ ให้ยึดไว้เป็นหลักให้ดี
นะ อย่าไปหลงกลของศาสนาต่าง ๆ ที่มันแฝงตัวว่าศาสนา ๆ มันมีตั้งแต่พิษแต่ภัยภายใน มานัน
เป็นมหาภัย ควรแทรก ๆ ควรซึม ซึม เปิดเผยออกมา ๆ ควรรุกราน รุกรานไป ศาสนาเหล่านี้จึง

ว่าเป็นมหากษัตริย์นะ นี่แหละกิเลสอ้างตัวเป็นศาสนา มันเป็นอย่างนี้แหละนะ ให้พากันจำเอานะ เวลา
นี้กำลัง ฟังว่าซิมซาบเข้ามา มันจะเอาชาติไทยของเราให้จม เบื้องต้นจะให้จมทั้งชาติทั้งศาสนา เมื่อ
อันนี้พลาดไปแล้ว ที่นี้มันจะขึ้นแผนใหม่มานะ ให้จำให้ดี คำนี้นะ

เบื้องต้นก็เอามาแล้วนี่ ทั้งชาติทั้งศาสนาจะให้จมไปด้วยกัน ก็เป็นเรื่องของหลวงตาทั้ง
สองออกมารับเลยนะ ทางศาสนาก็ออกรับ โบกมือให้มา หลวงตายังไม่ตาย ขนาดนั้นนะ เพราะอ่านดู
หมดแล้วเรื่องราว มันไม่มีอะไรเป็นคุณต่อศาสนาเลย ในข้อบัญญัติ กฎข้อบังคับศาสนาพุทธของ
เรา บังคับพระบังคับเณร จะให้อยู่ในเงื้อมมือของมันจะเป็นเจ้าอำนาจ มาบีบบังคับ เอาศาสนา
เป็นบ่อ มันจะเป็นนายป่า ๆ เกื่อน ๆ อำนาจป่าเถื่อนเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย ศาสนาก็จะหมด
ชาติก็จะหมด นี่พอพลาดไปนี่ขึ้นจุดใหม่แล้วนะ จะให้ดีคำนี้นะ

เวลานี้กำลังขึ้นแผนใหม่มา ให้ตั้งให้ดีนะ อย่าอ่อนอ่อนนะ นี่ทางชาติเราก็ดังพื้น้องทั้งหลาย
เห็น นี่ศาสนาก็ออกมาอย่างนี้ เราก็ก้ออกเลยรับเลย บอกศาสนาโบกมือให้มาเลย บอกว่าหลวงตา
บวชยังไม่ตาย ให้มา วาจันเลย นั้นเห็นใหม่ละ นี่กำลังนะเวลานี้ เตือนพื้น้องทั้งหลายไว้ นี่แหละคือ
ภัยทั้งนั้นแหละ ภัยของชาติในตัวของมันเอง ศาสนาก็ช่วยทำลายชาติไปด้วย มันทำลายทั้งสอง
ศาสนา ที่มันอ้างว่าศาสนา ๆ คือตัวมหากษัตริย์เข้ามา กำลังเริ่มคืบคลานเข้ามาทุกแบบนะ จำให้ดี

ล่อแหลมมากนะเวลานี้ชาติไทยของเรา มันมาทุกแบบนะ มันจะมาทำลายทั้งชาติทั้ง
ศาสนาไปพร้อม ๆ กัน ขึ้นแผนใหม่ขึ้นมาแล้วเวลานี้ กำลังเริ่มแผนใหม่มา แผนเดิมพลาดไป เอา
แผนใหม่ขึ้นมา เราก็คอนคนเก่าเจ้าของสมบัติทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทยเรา เราจะ
นอนใจได้หรือ

หลวงตาบวชบอกแล้ว เคยประกาศแล้วนี่นะ ทั้งขบขันด้วยนะคำประกาศ มหาโจรจะเข้า
มาปล้นชาติปล้นศาสนาของเรา เราเป็นเจ้าของจะปฏิบัติยังไง ๆ จากนั้นก็เข้ามาหาเจ้าของ ถ้าเป็น
หลวงตาบวชนี่เป็นเจ้าของชาติศาสนาแล้ว แม้ที่สุดกำลังอาบน้ำอยู่นะ ปล่อยให้ปล่อยโดย กำลังอาบ
น้ำเข้าใจใหม่ ว่ามหากษัตริย์มาแล้ว ไหนทันทีเลย ไม่ต้องนุ่งผ้า ออกชดเลย ไม่มีอะไรมีแต่หมัดก็ชด
เลย มีแต่หมัดฟาดเลยเต็มเหนี่ยวเลย หมัดไม่พอไปเยี่ยมหมัดหมามา เห็นใหม่ หมัดไม่พอไปเยี่ยม
หมัดหมามา หมัดเต็มตัวมันด้วยเข้าใจใหม่ หมามาตัวเดียวตกทะเลไปเลยพวกนี้ หมามาตัวเดียว
หมัดเต็มหลัง เข้าใจใหม่ นั่นเป็นอย่างนั้นแหละ เอาจริง ๆ

เราเป็นเจ้าของสมบัติ อ่อนข้อได้หรือ มากี่ผิงเลย นั่น ไม่มีอะไรก็มีแต่กำปั้น มีแต่หมัด
ชดเลย ผ้าก็ไม่นุ่ง กำลังอาบน้ำอยู่นี่ เขาบอกว่ามหาโจรเข้ามาแล้ว ปล้นบ้านไหน ทันทีเลย ยังไม่
ได้นุ่งผ้า มีแต่หมัดก็ชดเลย ก็มันไม่มีอะไร มีแต่หมัดชดเลย หมัดไม่พอ ไปเยี่ยมหมัดหมามาชดเลย
งั้นจึงว่านักต่อสู้ อ่อนแอได้หรือ ต้องเป็นนักต่อสู้ เข้มแข็งทุกอย่าง เราจะรักษาสมบัติของเรา เรา
ต้องเอาอย่างนั้นสิ นี่กำลังเข้ามาทุกแบบทุกทาง ให้พื้น้องทั้งหลายจำไว้นะ มันจะมาทุกแบบ
แบบไหนก็ช่าง แบบของปลอม ๆ ทั้งนั้นแหละ มีก็มากน้อยเพียงไรมันปลอมทั้งนั้นแหละ ของจริง
ต้องจริงตลอด ชัดกันเลยนะ ไปกลัวของปลอมทำไม

เวลานี้ทองคำของเรา หลังจากมอบแล้วก็ดูเหมือนว่าได้ ๖๐ กว่ากิโลมั้ง ได้ ๖๒ กิโลแล้ว ให้พากันคืบคลานทุกคน ๆ นะ ให้เชื่อ ๆ ผู้นำเชื่อก็ได้เข้าไปตรวจตราพาดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว จึงได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ อย่างอนใจว่านั่นเลย เพื่อตั้งหลักตั้งเกณฑ์แห่งของชาติไทยของเรา ชั้นที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งนะ ดอลลาร์เคียงข้างกันไป เงินไทยก็หนุนกันไปนั่นเลย สามกษัตริย์นี้แหละเป็นกษัตริย์ที่เอาชาติไทยของเราไว้ได้ ถ้าอันนี้พลาดไปแล้ว ชาติไทยของเราพลาดไปพร้อม ๆ กันนะ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ

เวลานี้ก็ หัวหน้าของเราก็มีอยู่ ๒ ฝ่าย ทางบ้านเมือง ทางศาสนาเราก็มีอยู่แล้ว ก็ฟังแต่ว่าตั้งแต่อาบน้ำยังไม่นุ่งผ้า ปล่อย่าไปเลย ชัดกันเลย (หัวเราะ) เข้าใจไหม ตั้งภาพพจน์ขึ้นลิคือมันไม่มีอะไร ก็กำลังอาบน้ำอยู่ใช่ไหม บอกว่าข้าศึกมาแล้ว ไหน ? เท่านั้นแหละ ออกเลย ชัดเลย มีแต่หมัดก็ชัดกันเลย หมัดเราไม่พอไปเยี่ยมหมัดหมามา เห็นไหม มันถอยเมื่อไร ฟังซินะ เอาตรงที่ว่าไม่ถอย หมัดเจ้าของหมดไปแล้ว ไปเยี่ยมหมัดหมามา พัดมันเลย ต้องอย่างนั้นสิ ให้พยายามทุกคน ๆ ให้ขึ้นนะ

คราวนี้ให้ทองคำหน้าหน้าตาขึ้น ทองคำเป็นหลักใหญ่มากทีเดียว เพราะนั้นหลวงตาจึงหมุนจี ๆ ไปกับทองคำ จนกระทั่งพลาดไปเรื่องดอลลาร์นะ พอหันมานี้ อ้าว ดอลลาร์ยังไม่ได้สักดอลลาร์ยังงี้ จวนจะมอบแล้ว ชัดกันตุ้มตาม ๆ อย่างน้อยให้ได้หนึ่งแสนนะ เวลาได้จริง ๆ แล้ว พี่น้องชาวไทยเราดูเหมือนได้ ตั้งแสนแปดหมื่น เราก็ไปคว้าเอาโครงการช่วยชาติอีก ๑๐ ล้านรวมเข้าไปแล้วได้ ๔ แสนพอดี ก็ไม่น้อยหน้าเกินไป ได้ถึง ๔ แสนก็นับว่าดี ทองคำเราก็ได้เกือบ ๒ ตัน ไปคราวที่แล้วนั้น ขาดอยู่ ๑๘๗กิโลครึ่ง ก็จะได้ครบ ๒ ตัน มอบคราวนี้เรียกว่ามาก แล้วก็บรรดาพี่น้องชาวไทยเราก็เห็นทั่วหน้ากัน จากการถ่ายสดออกทั่วประเทศไทย เพราะฉะนั้นใครจะตื่นเนื้อตื่นตัว ให้ตื่นนะ เรานี้ ถ้าว่าหมุนจี หมุนขนาดนั้นแหละ หมุนเพื่อพี่น้องชาวไทยเรานะ ไม่ได้หมุนธรรมดา ไม่อ่อนแอหมุนเต็มที

ทางบ้านเมืองเราก็ตายใจได้แล้ว เอาเลย หลวงตาบวชี่คนผิดพลาดไป หลวงตาบวจะยอมตกนรกผู้เดียว ชีคนนี้จะนำบ้านเมืองให้เจริญ แต่กลับคนนี้ทำบ้านเมืองให้ล้มจม เอาคอหลวงตาบวไปตัดเลย นี่เป็นเครื่องประกันทางชาติบ้านเมืองของเรา เข้าเธอ ของเราก็พระพุทธเจ้าก็ประทานให้แล้ว เราก้ออกเราออกสนามเลย อาบน้ำเลยก็ไม่นุ่งผ้าเวลาจำเป็นเห็นใหม่เด็ดใหม่ ปล่อย่าปล่อย่าโดย ฟาดกันเลย มีแต่หมัดก็เอา นั้นฟังซิเข้มแข็งไหมละ พี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนแออะ นี่เวลานี้เราพร้อมแล้วนะ ให้ฟังคำนี้ให้ดีเป็นเวลาที่เราจะได้พยายามชวนชวน เข้าสู่ชาติไทยของเราด้วยสมบัติต่าง ๆ

เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากว่าทางศาสนาทางชาติบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เอาขึ้นไม่ได้แล้ว เราชักจะเขียนความหมดหวังไว้แล้วนะ เวลานี้ยังไม่เขียนเพราะเชื่อพี่น้องทั้งหลายด้วย แล้วเชื่อผู้นำทั้งสองฝ่าย เราก็เชื่อเราด้วย ว่าไม่เคยอ่อนเลย ผู้นำของเราทางชาติบ้านเมืองเราก็เชื่อแล้วนี่นะ เพราะฉะนั้นถึงซ้อออกมาเลย ให้พี่น้องทั้งหลาย เอาตายใจฟาดลงไป ผู้นำทั้งสองนี้จะพาพี่น้องทั้งหลายจุมก็ให้เห็นในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานี้แหละ ถ้าจะนำพี่น้องทั้งหลายขึ้นเราก็

พร้อมแล้วเวลานี้ประกาศบ้าง ๆ อยู่แล้วให้ขึ้นด้วยการชวนขวย ทุกคน ๆ อย่าอ่อนแอนะ ถ้าอ่อนไม่ได้นะ ให้ฟังเสียงหัวหน้าแหละสำคัญมากนะ อย่าไปว่าคนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ แล้วระกะระกะกัน แล้วเตะถีบกันยันกันล้มระนาวใช้ไม่ได้นะ ว่าอย่างไรเอาออกเลย ๆ นั่นต้องเชื่อซิ

ศาสนาพระพุทธเจ้าของเราที่ศาสดาองค์เอกเป็นผู้นำ อันดับที่สองพระสงฆ์สาวกอรหัตตอรหันต์เป็นผู้นำสัตว์โลกได้รับความร่มเย็นตลอดมา ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าพระองค์ใด สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พาประชาชนสัตว์โลกทั้งหลายให้ล้มจมไม่เคยมี นี่เราก็นำพระพุทธศาสนามาเราเป็นผู้ทำหน้าที่แทนฉลองพระองค์ ก็ทำเต็มเหนี่ยวสำหรับชักจูงพี่น้องชาวไทยเราเต็มกำลังความสามารถ ให้พากันเอาว่างั้นเลย

นี่มันพร้อมแล้ว ผู้นำทางโลกก็เป็นลูกชาวพุทธนั่น มันพร้อมแล้วนะ ไม่ได้เป็นชาวผีนะ ถ้าชาวผีแล้วคอยคึดคอดค้ำนต้านทาน เป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติต่อศาสนาตลอด ทั้งที่ลับที่แจ้ง นี่คือผู้นำพวกเปรตพวกผีเป็นผู้นำ เราก้เคยเห็นมาแล้ว ชาติไทยของเรากำลังจะจมเห็นไหมละ ก็ได้อาศัยทางชาติทางศาสนาเรานี้ช่วยกันหนุนกันเวลานี้ จึงพอหายใจได้ จึงเอาให้หายใจได้เต็มปอด ด้วยการชวนขวยทุกคน ๆ อย่าอ่อนอ่อนจะมีเท่าไร ๆ เอาทุ่มลงมาว่างั้นเลย ทุ่มลงมาเพื่อชาติไทยของเราเพื่อหัวใจของเรา เพื่อตับปอดของเราได้หายใจเต็มปอดมันจะเสียหายไปไหนวะ

เมื่อวานนี้ก็ไปโน้น ไปวัดถ้าผาปุ้เมื่อวานนี้ วานซึกก็ไปภูวณะ นี่สองวันนี้เราก้ไม่ลืม เมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังงัยนะ นั่งอยู่นี้วงเวียนนั่งอยู่ไหนก็จะล้ม เดี่ยวจะล้มทางนี้ หิวแหวมมาเลยนะ ไม่ทราบว่าเป็นยังงัย เมื่อวานนี้นะ ตั้งแต่ก่อนก้ไม่เคยเป็นนะ เมื่อวานนี้นั่งคุ่ม เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ไม่ก็ประโยคเมื่อวานนี้ นั่งอยู่เฉย ๆ นี่ มันมีวงเวียน มันจะเอาหัวโขกพื้น มาทางนี้ก็เดี่ยวงทางนี้ ๆ อ้าวไม่ไหวแล้ว เลยไป ไปแล้วให้พระทั้งโยมเขาละ นวดให้หรือว่าเบามานะ เมื่อวานนี้

วันนี้ไม่ปรากฏอาการอันนี้ละ ค่อยเบาละ แล้วหุ้อือก็รู้สึกว่เบามาตั้งแต่วานนี้ เมื่อวานนี้ นวดทั้งหุ้อือด้วย นวดทั้งวงเวียนด้วย ก็รู้สึกว่เบาละ อย่างนี้แหละคนแก่แล้วมันเป็นยังงัยมันก็เป็นของมัน อย่างที่เมื่อวานนี้เราก้ไม่เคยเป็น นั่งอยู่เฉย ๆ นี่มีแต่หิวเท่านั้น หรือมันจะเอาหัวโขกพื้น มันเป็นอะไร เขาเรียกวงเวียนอะไร วงเวียนแบบปัจจุบัน ถ้าธรรมดาเรียกว่าตั้งตัวไม่ทัน แต่นี้เลยตั้งตัวไม่ตั้งตัว ก็มันตั้งของมันตลอดเวลาอยู่แล้ว มันไม่มีอะไรสำหรับเราพูดจริง ๆ นะ คำว่าเปลอเอามาจากไหนว่างั้นฟังสิ

นี่ละหลักธรรมชาติแท้ ตั้งไม่ตั้งก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้น แยะรู้ทันที ๆ เลยไม่ได้ว่าตั้งสติแล้วตั้งเดี่ยวนี่เลย ก็มันมีของมันตั้งของมันโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อนี้แยะ ๆ มันก็รู้กันทันกัน ๆ ถ้ามากกว่านี้เอาได้นะนี่ลงตุมได้เลย พอรู้แล้วก็เลยรีบหนีไปเมื่อวานนี้ ไปกินนอนไปไปถึงวัด ทั้งพระทั้งโยมเขาก้ นวดเส้นตืออยู่นะ มานวดรู้สึกว่ค่อยเบาละ เจียบมา เมื่อคืนนี้ก็เดินจงกรมได้เต็มบาทเต็มบาทเมื่อคืนนี้นะ ได้สะดวกสบาย เดินจงกรมตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็เดินได้สบาย ไม่มีอาการอะไรแสดง จนกระทั่งตอนค่ำ ตอนดึกลงเดินจงกรมได้สะดวกสบาย ตลอดมาจนกระทั่งเมื่อเช้านี้ ก็คงจะเบาพอดี

นี่เวลานี้กำลังเป็นกาลกฐินของพี่น้องชาวไทยเราทุกภาค ระยะนี้ตั้งแต่ถึงเดือนสิบสองเพ็ญ เขตกฐินจะหมดวันเดือนสิบสองวันเพ็ญ วันนั้นยังทอดได้ เขตหนึ่งเดือนระยะนี้หมุนตัวเลย เฉพาะทางภาคอีสานสายกรรมฐานนี้ มีแต่พี่น้องทางภาคกลางทั้งนั้น มาทอดกฐินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ซอกแซกซิกแซกเข้าถึงหมดเลยทอดกฐินเข้าถึงหมด ๆ ท่านเหล่านี้ตาใส เรียกว่าหุติตาดีจุมกดี หมาสู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะ จุมกดียอกี้แล้ว จุมกดีหมาสู้ไม่ได้ ก็มันเป็นอย่างนั้นนี่นะ หมามันวิ่งดมมันดมนี้ไม่ได้เรื่อง มันก็กลับมาอันนี้ไม่ถอยนะ ดมจนกระทั่งถึงตัว

นี่ละที่ว่าเราอยู่ในป่าแต่ก่อน พอพ่อแม่ครูจารย์มรณภาพไปแล้ว โอย หมูเพื่อนเกาะนะ เกาะพริบเลยเขี้ยวนะ หลบ เราคนเดียว กลางคืนขโมย เวลาหมูเพื่อนหลับขโมย เตรียมของปู้ปี้ ๆ ตอนเจียบ ๆ ขโมยหนีปู้บอกเลย ไปเลยเข้าป่าบุกเลย ไผ่ล่อออกโน่น ไปอยู่ได้แห่งละเจ็ดวัน อย่างมากไม่เลยสิบห้าวัน ถึงแล้วนั้นนั้นนะ จุมกใครจะดียิ่งกว่าจุมกพระ ไปที่ไหนตามถึงเลยนะ นี่ที่ว่าหมูเพื่อนรุมเราเป็นอย่างนั้นละ หลบอยู่ตลอดเวลา หาความสบายไม่ได้ ซ่อมหาไม่ได้ มหาบัวนี้ฆ่าตัวเองรู้กันหมดนะ ไปที่ไหนไม่บอกชื่อว่ายังงไม่บอก พระนี่แหละไปสอดรู้ คือไปสืบไปเสาะตาม พอทราบแล้วก็ตามละ ทางนั้นอยู่ได้ประมาณสักเก้าวันสิบวันหลบแล้ว หนีแล้วปู้เข้าเขาลูกนั้นปู้ เข้าป่านี้เรื่อย คนเดียวนะ ทางนี้ก็สืบเสาะอยู่อย่างนั้นแหละ มันของเล่นเมื่อไรเพราะนั้นจึงว่าโอยจุมกพระ จุมกหมาสู้ไม่ได้ตามเราที่เราถึงรู้ จนกระทั่งถึงถูกรุมเสียจนปานนี้แล้ว

นี่เราพูดเรื่องอะไรมาเกี่ยวกับอย่างนี้ลืมนะ (เรื่องทอดกฐินครับ) แล้วมายังงเข้าไป ผ่านไปเกี่ยวข้องยังง (ช่วงนี้เป็นช่วงทอดกฐินเพราะว่าสายกรรมฐาน วัดไหน ๆ คนภาคกลางก็จะมา หลวงตาว่าจุมก) คนภาคกลางก็มาโอยพวกนี้จุมกตีนะยกขึ้น แล้วหมาสู้ไม่ได้ เอาตรงนี้ละ ข้อตกลงมันอยู่ตรงนี้ ที่นี้ก็เข้าหาเรื่องพระกับเราใช้ไหม เอ้อ นี่เข้ากันได้แล้วที่นี้ เข้าเรื่องพระกับเราละ ที่นี้เราก้ไปที่ไหน พระนี้ตาม โอย หมาสู้ไม่ได้ ไปทางไหน ๆ

จนกระทั่งเนีย พอเอาโยมแม่มาบวชตั้งแต่บัดนั้นเลย เพราะโยมแม่นี้ก็ได้พูดแล้วตั้งแต่ ออกพรรษาอยู่ที่ห้วยทราย มันอย่างนั้นแหละ มันบ่งบอกนี่จะไปไหนไม่รอดนะ ถ้าไม่เอาโยมแม่บวชเสียก่อน ก็เหตุการณ์มันบังคับอยู่ในนั้นอยู่แล้ว พอออกมาแล้ว ออกพรรษาแล้วก็เขียนจดหมายบ่งบอกมา เราจะมาถึงระยะนั้นให้เตรียมตัวไว้นั้น มาโยมแม่ก็พร้อมแล้ว พร้อมแล้วก็จับบวชเลย พอบวชแล้วที่นี้ผูกมัดแม่ไว้แล้ว ลูกไม่ผูกมันก็อยู่เองใช้ไหม เช่นวัวควายนี่ผูกมัดแม่ไว้แล้วลูกมันยั่วเย้ย ๆ มันอยู่เองมันไม่ไปไหน อันนี้มัดตัวใหญ่ไว้แล้ว ลูกศิษย์ลูกหาก็ยั่วเย้ย ที่นี้ล้อมใหญ่เลยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งปานนี้

นี่ละพูดถึงเรื่องการเสาะแสวงหาครูอาจารย์ เราไม่เคยมาพอแล้วนะเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ จึงได้ไปเจออย่างสมหวังอย่างจัง ๆ นั่นละพ่อแม่ครูจารย์มัน จากนั้นก็ติดพันเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพจากแล้ว ไม่ทราบว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วอะไร เราเคยติดพันพ่อแม่ครูจารย์จนกระทั่งท่านมรณภาพ ที่นี้พอท่านมรณภาพแล้วพระก็ติดพันเราอีก มันเลยเป็นกรรมสนองกรรมไปอย่างนั้นนะเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่กำลังเป็นระยะกฐิน กฐินเกิดที่หลังบังสุกุล ดังที่หมอวิยะดาพูดอยู่ที่วัดอะไร วัดที่สวนแสงธรรม

วันนี้ก็ไม่พูดอะไรแหละ เตือนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน เรื่องศาสนาหมากภัย กิเลส เป็นตัวจัญไรแฝงมากับศาสนา ที่จะมาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาไปในตัวนั่นแหละ นี่ก็กำลังคืบคลาน เข้ามามีอยู่ภายในเป็นเชื้อสำคัญอยู่ในนั้นมีแล้วลากเข็นกันเข้ามา ทางโน้นก็คืบคลานเข้ามา ทางนี้ ก็ลากดึงเข้ามา ก็มาทำลายพุงชาติไทยของเราแน่แหละ จะเป็นอะไรไป ให้พากันระมัดระวัง เราเคย พระพุทธศาสนามาแล้ว อะไรแตกต่างกับพระพุทธศาสนาเราน่าจะเข้าใจ เฉพาะอย่างยิ่งเราเทศน์ อยู่ทุกวัน ๆ พุทธศาสนาเป็นยังไง ศาสนาที่เป็นธรรมล้วน ๆ เป็นยังไง ศาสนาที่แอบอ้างมาในนาม ศาสนา แต่เป็นหมากภัยเป็นยังไงมันก็รู้อเอง ให้พากันจำเอานะ เริ่มแล้วนะ เอาละทีนี้ให้พรไม่มีอะไร เทศน์ทุกวัน ๆ วันนี้ไม่พูดมากแหละ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet
www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd